





NƯỚC MÀM BẮC-HỮU của HỘI ĐỒNG-LÊ THƯƠNG-CỤC QUẢNG-BÌNH

Gần bốn triệu 000000 - Tổng cục & Đông-Lôi - Bán buôn và bán lẻ...
Mà thật, không có địa ngục bằng cửa Đổng-Lôi...
Các người có cháu hội... MM. Đình-Hy coi sóc các việc làm tại xưởng...
Đại-lý của hội: 79 Rue des Flandres Hanoi

Hai người quốc sự phạm được tha

Ông Đông-Si-Binh năm trước có... mà bị án 9 năm, đây đi Banmethuot. Ở được 3 năm, nay được tha về...
Ông Trần-thiếu-Du biệt hiệu Tam Hà nghe cũng được tha. Ph. S.

Mẹ đem con vào học, thầy giáo không nhận, và nói với cha mẹ học trò rằng

Thầy cô giữ số 40 c. 0 dù, sang năm sẽ cắt một cái trường bằng ngói và bổ thêm một thầy giáo nữa...
Thế mà đến nay vẫn chưa thấy, buồn quá! Hồn-chuông

GIA-ĐÌNH GIÁO-DỤC

MUỐN HẠNH-VÂN CỦA QUẢ-TRUNG-VÂN (SỬ-BÌNH-TỬ ĐỀ)
CHƯƠNG THỨ MƯỜI HA (Tiếp theo)
Thường và phạt (6 lần)
1. - Khuyến thưởng
Thường là để khuyến khích đến lành, cũng là phần dương đức của đấng trời làm đấng lành được lãnh nhận, phần diện tức là trường phạt.

CIỘC XỔ SỐ CÔNG-THÁI ĐÔNG-DƯƠNG LẦN THỨ 32

Table with columns for lottery numbers and their corresponding prizes. Includes numbers like 035.105, 100.829, 112.549 and prizes like 5000\$00.

HỘI VAN-QUỐC TIẾT-KIỆM

Chi cuộc ở Phố Bognis Desbordes Hanoi, kính lời báo cáo cho các chức có nhận Phiếu Tiết KIỆM của Hội biết rằng kỳ xổ số thứ 29 đã tại Tổng cuộc ở Saigon ngày 28 tháng Fevrier 1930 mới rồi...

CÁO-BẠCH

HỘI SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU TONKIN ET DE L'ANNAM (điền địa gia ốc bôn), là một Hội lập theo thể cách Hội các-nhà, vốn mươi triệu quan tiền Pháp...

Bán phở

Phở ngói ba căn, có nhà gác nhà bếp, ở tại phố Hàng bè (qua Đông-bà) ai ưng mua xin hỏi M. Trần-quan-Huê ở tại con đường ấy.

AI LÀ BẠN ĐAU RẪN?

Ngày thứ bảy 8 Mars này ông Tạ-duy-Hiên sẽ đến Huế. Ph. R.

Thuật lại việc dự-bị của đảng biến-dộng tại Kiên-an

Làng Kĩ-bà-lâm huyện An-lão tỉnh Kiên-An nguyên sắp việc phân động đã lâu, mà trước kia ai cũng tưởng là việc tranh chấp-tiền, kiếm chuyện thù oán, chứ không ngờ rằng biến-dộng. Sau quan tuần Kiên-an đi nghe thám công việc...

VIỆC TRONG NƯỚC

TRUNG-KỲ

Nghị-định Toà Khâm về thuế môn-bãi (Tiếp theo)
Lai cáo
Thế cũng là biệt đãi
Thương tâm

QUẢNG-NAM (ĐIỀN-BẢN)

Tiền đề vào đâu??
Làng Bật-nhị chúng tôi xưa nay điền thổ còn mốt mốt, đầm dư đầm thiếu, nên tháng 10 năm Khải-dĩnh thứ 10, có đổng ứng xin quan trên...

PHŨ-YÊN (TUY AN)

Cái nạn học trò không có nghề!
Trưởng Phá-Thịnh, ở phủ Tuy-an, năm ngoái, học trò đông đến 60 người, mà trường đã chật hẹp lại bị nát ghế bàn không đủ ngồi, nên cha...

Tám giờ tối có người báo rằng

coi một chiếc thuyền chở đồ khi giới, xung quanh bơm đến vùng Trừ-kue để đàn Kiên-An, ngày lễ ấy mat tham đến khám thì chẳng bắt được gì, rồi bắt tên ấy đi, vì nó vẫn có giấy nã.

Đêm 21 và 22 Fevrier 1930 quan

binh cùng 200 lính khố xanh đi tiểu trư, đến ngày 23 đi triệt hạ làng Đổng-từ, làng Nguyệt-àng. (T. B. 27 Fevrier)

Tại biên-giới Lạng-sơn

Vì việc mới xảy ra ở Long-châu(?) Vừa rồi, ngày nào cũng cho tàu bay lên tranh-tham miền biên giới. Hôm nay có hai chiếc tàu bay lên tranh thãm miền Lạng-sơn -- Lao-

AI CÓ TRẺ EM MẮC PHẢI BỆNH HO NÊN CHÚ Ý ĐẾN

TIÊU-NHI CHÌ-KHÁI THỦY
Thư thuốc nước này chuyên trị về trẻ con độ vài tháng cho tới 3, 4 tuổi, bất cứ mới ho, hay ho đã lâu, ho ra rãi, ra máu, đốm trắng, vàng, hoặc ho khan, dùng đến thuốc này, ho nặng đến đau cũng liền thấy kiến hiệu ngay.

CÁC NGÀI ĐI XA HOẶC Ở NHÀ LÚC NÀO TRONG NGƯỜI CUNG NÊN CÓ

DẦU ĐẠI-QUANG
Chuyên trị rức đầu, đau bụng, sốt nóng, sốt rét, ngã nước, đi rửa, nôn mửa, ngạt mũi, hắt hơi, ngồi tàu đáp xe, say sóng, say gió, ăn uống không tiêu, gặp bệnh thời-khi bất chấp, lấy dầu này vừa uống vừa xoa độ ít lâu thì sẽ khỏi ngay.



AI CÓ TRẺ EM MẮC PHẢI BỆNH HO NÊN CHÚ Ý ĐẾN
TIÊU-NHI CHÌ-KHÁI THỦY
Thư thuốc nước này chuyên trị về trẻ con độ vài tháng cho tới 3, 4 tuổi, bất cứ mới ho, hay ho đã lâu, ho ra rãi, ra máu, đốm trắng, vàng, hoặc ho khan, dùng đến thuốc này, ho nặng đến đau cũng liền thấy kiến hiệu ngay.
Thật là một thư thuốc cấp cứu trẻ con thần thễ yếu ớt trong khi hoạn nạn vậy.
mỗi lọ . . . . . 0\$40
Bán được - phòng và các nơi đại - lý đều có sách thuốc biểu

đem làm đồ thưởng cho nó được, song phải biết phẩm lời khen ngợi thì nói ra một cách kính trọng và hàm súc cái ý khuyến khích, đừng có khen vội, khiến nó được lời khen mà lấy làm vinh, nếu như dứa nấp được khen mà lấy ý kiêu ngạo với anh em bè bạn, thì phải răn nó đi, chớ đó là căn nền chú ý; không thế, kuen nó thành ra làm hư cho nó.
Đồ thưởng thì lựa những vật gì có ích trong đức giục, thế giục và trí giục mà phần cấp cho nó, nhưng phải chừa chừa, phần những đồ gì nhỏ quá nuôi vào miệng được, hoặc nhọn sắc như dao kéo, cang những đồ đập vỡ mà có lẽ hại đến tay chân đều không nên cho.
Đồ họa thì nên cho nó những đồ mà nó có biết chút hứng thú, đồ lần lần khuyến khích cái lòng ham học của nó, những đồ cho trẻ con thích thú là thứ có sắc vẽ, nhưng chớ đơn giản và những thứ nó đã thấy đã biết, khiến nó trông mà nhận ra vật nọ vật kia, bằng cho đỡ lạ mà nó chưa quen biết thì đồ cái tên mà nó còn không hiểu nói rồi quên rồi, không ích gì cho nó, nó đã không nhớ mà mau sinh chán.
Mỗi đồ phải phụ mấy chữ lớn, để cho đứa có trí nhớ xem mà biết nhận, muốn cho trẻ con xem mà thú nhân thì tùy cái tánh nó sở thích, chớ không nên cưỡng nó, như gần đây những đồ giấy in hoa quá mỹ lệ, người xưa mang áo mão, cũng đánh giặc đua xe nhau. v. v. đối với tâm lý trẻ con đều là không thích hợp.
Nói tóm lại, những đồ tặng phẩm cho trẻ con, phải hợp với trí thức nó mới được. Tiền bạc thì không nên cho nhiều mà phải chỉ đường dùng tiền cho nó, thà cho nó mua những đồ chơi hơn là mua đồ ăn, phải giảng cho nó biết rằng: Đồ ăn vào miệng thì mất, đồ đồ chơi thì còn được lâu dài, đó là một tâm ý không muốn cho trẻ con sinh thói thêm ngọt mà lập thành cái tánh xấu hay ăn quạ.
Cho trẻ con tiền bạc, gia đình các nước văn minh cũng thường có, nghĩa là cho nó cái quyền tự do mua đồ gì sở thích mà không bị buộc, song cũng phải chỉ đường xử hướng, khiến nó không được mua những đồ không đáng mua, còn ngoài ra thì cho tự do vậy.
Về hạng kim tiền này cha mẹ trước sau phải lưu ý, nếu như mình có lòng ngại rằng nó đem mua bày, thì không nên cho nó tiền mà mình mua vật dùng cho nó thì hơn.
Áo giày thì mua thứ tầm thường, đừng dùng đồ lõe lẹt; sách vở thì theo sức học của nó mà cho những sách cho vừa chừng, còn thứ khác hoặc tiện việc dùng, hoặc tiền đường khoa học, cốt cho vừa trí thức trẻ con là hơn.
Đến như tiền theo theo thời thế, không nói trước được.
(Còn nữa)

VINH-HATINH-DONGHOI-HUÉ-TOURANE-PAIFOD
Thuốc của VINH-HUNG-TƯỜNG
đầu cũng đã công nhận là tốt giá lại phải chăng.
Xin quý khách vui lòng chiếu-cổ cho mãi, mua và cổ-dộng giúp cho. cảm tạ vô cùng.
VINH-HUNG-TƯỜNG
Nº 176 Rue Sarraut - VINH

ĐẠI-QUANG DƯ'ỐC - PHÒNG
46 B' Tông-dóc-Phuong CHOLON - 47 phố hàng đường HANOI



